

- สาระ:** ลูกๆ ที่แสนหวาน พ่อคือนายของสวนดอกไม้ ลูกผู้เป็นคนสวนต้องนำดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมที่ดีมากมาให้แก่ผู้เป็นนายของสวนดอกไม้นี้ อย่าได้นำดอกไม้ที่เหี่ยวเฉามา
- คำถาม:** สายตาของพ่อจับจ้องไปที่ลูกคนไหนและไม่จับจ้องไปที่ลูกคนไหน?
- คำตอบ:** พ่อพอใจที่ได้เห็นดอกไม้ที่ให้กลิ่นหอมที่ดี และผู้ที่ทำงานรับใช้ของการเปลี่ยนหนามมากมายให้กลายเป็นดอกไม้ สายตาของพ่อจับจ้องไปที่พวกเขา สายตาของพ่อจะไม่จับจ้องไปยังผู้ที่มีทัศนคติที่สกปรกและผู้ที่มิใช่สายตาที่หลอกลวง พ่อพูดว่าลูกๆ จงกลายเป็นดอกไม้และทำให้ผู้อื่นมากมายกลายเป็นดอกไม้ เพราะเมื่อนั้นลูกจะถูกเรียกว่าเป็นคนสวนที่ฉลาด

โอมชานติ พ่อผู้เป็นนายของสวนดอกไม้หนึ่งที่นี่และมองดูดอกไม้ของท่าน เพราะที่ศูนย์มีดอกไม้และคนสวน ที่นี่ลูกมาหา นายของสวนดอกไม้เพื่อที่จะให้กลิ่นหอมของลูกเอง ลูกคือดอกไม้ ลูกรู้และพ่อก็รู้เช่นกันว่าเมล็ดของป่าหนามคือราวัน ในความเป็นจริงเมล็ดของทั้งต้นไม้คือผู้เดียวเท่านั้น แต่ต้องมีใครบางคนที่ย้ายสวนดอกไม้ให้กลายเป็นป่าหนามอย่างแน่นอน ผู้นั้นคือราวัน ดังนั้นในเวลาหนึ่งจึงตัดสินใจว่าสิ่งที่พ่ออธิบายถูกต้องหรือไม่ พ่อคือเมล็ดของสวนดอกไม้ของเหล่าเทพ เวลานั้นลูกกำลังจะกลายเป็นเทพ ลูกแต่ละคนรู้ว่าลูกเป็นดอกไม้ชนิดใด นายของสวนดอกไม้ก็มาที่นี่เพื่อมองดูดอกไม้ด้วยเช่นกัน ที่เหลือทั้งหมดคือคนสวน มีคนสวนประเภทต่างๆมากมาย มีคนสวนที่หลากหลายมากมายในสวนดอกไม้เหล่านั้น(ทางกายภาพ)เช่นกัน บางคนได้รับค่าจ้าง 500 รูปี บางคน 1000 รูปี และบางคนก็ 2000 รูปี ตัวอย่างเช่น คนสวนของสวนมุกัลต้องเป็นคนฉลาดมาก เงินเดือนของเขาจะสูงมาก นี่คือนายที่ไม่มีขีดจำกัดและมีคนสวนประเภทต่างๆมากมายตามลำดับกันไป คนสวนที่ดีมากต้องทำให้สวนของเขาสวยงามอย่างมาก พวกเขาเพาะพันธ์ดอกไม้ที่ดีมาก สวนมุกัลของรัฐสภาที่สวยงามอย่างมาก นี่คือนายที่ไม่มีขีดจำกัดและมีผู้เป็นนายของสวนดอกไม้ผู้เดียว เมล็ดของป่าหนามคือราวัน และเมล็ดของสวนดอกไม้คือชีพบบา ลูกได้รับมรดกของลูกจากพ่อ ลูกไม่ได้รับมรดกจากราวัน ราวันกับว่า เขาสาปแช่งลูก เมื่อลูกถูกสาปแช่ง ลูกทั้งหมดก็จดจำผู้เดียวที่ประทานความสุขให้แก่ลูก เพราะท่านคือผู้ประทานความสุขผู้เดียวที่ให้ความสุขอย่างสม่ำเสมอ มีคนทำสวนหลากหลายประเภท ผู้เป็นนายของสวนดอกไม้มาเพื่อมองดูคนสวนของท่านและดูว่าพวกเขา กำลังทำสวนขนาดเล็กหรือสวนขนาดใหญ่ ท่านเก็บไว้ในใจด้วยเช่นกันว่าพวกเขาเป็นดอกไม้ประเภทใด บางครั้งคนสวนที่ดีมากก็มาที่นี่ ดอกไม้ที่พวกเขา นำมาเป็นประจำนั้นเป็นเครื่องประดับประดับที่ดีมาก ดังนั้น นายของสวนดอกไม้ก็มีความพอใจ โอ้ คนสวนคนนี้ดีมาก เขาได้นำดอกไม้ที่ดีมากมา นั่นคือพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดและเหล่านี้คือเรื่องที่ไม่มีขีดจำกัดของท่าน ลูกๆ เข้าใจในหัวใจของลูกว่าสิ่งที่บาบบอกลูกเป็นสัจจะอย่างแท้จริง เป็นเวลาครึ่งวงจรมีอาณาจักรของราวัน เป็นราวันที่ทำให้สวนดอกไม้กลายเป็นป่าหนาม ไม่มีสิ่งใดเลยนอกจากหนามในป่านี้ พวกเขาสร้างความทุกข์อย่างมากมาย ไม่มีหนามในศูนย์แห่งสวนดอกไม้ ไม่มีแม้กระทั่งหนามเดียว ลูกๆ รู้ว่าราวันทำให้ลูกมีสำนึกที่เป็นร่าง หนามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาทั้งหมดคือสำนึกที่เป็นร่าง บาบามีอธิบายเมื่อคิดที่แล้วด้วยเช่นกันว่าสายตาของบางคนก็มีอันตรายและ สายตาของคนอื่นก็มีกึ่งอันตราย มีคนใหม่บางคนที่มาและพวกเขาก็ทำตามหนทางนี้อย่างดีมากในตอนแรกและเชื่อว่าพวกเขาจะไม่มีวันช้องแฉะในอันตรายและพวกเขาจะอยู่อย่างบริสุทธิ์ ในเวลานั้นพวกเขา มีความระอา ในทำนองเดียวกันกับที่ผู้คนไม่มีประสบการณ์ของความระอาที่เมรุเผาศพ อย่างไรก็ตามเมื่อพวกเขา กลับไปบ้านพวกเขาก็กลับมาเลวร้าย สายตาของพวกเขาก็กลับมาสกปรก ลูกคิดว่าหลายคนเป็นดอกไม้ที่ดีมากและนำพวกเขา มาที่นี่มาหาผู้เป็นนายของสวนดอกไม้และพูดว่า บาบามีผู้เป็นดอกไม้ที่ดีมาก คนสวนบางคนมาที่นี่และกระซิบที่หูของบาบบว่า ผู้นี้เป็นดอกไม้เช่นนั้นเช่นนั้น คนสวนจะบอกผู้เป็นนายของสวนของเขาอย่างแน่นอน ไม่ใช่ว่าบาบารู้ถึงความลับของหัวใจของแต่ละคน ลูกๆ คนสวนก็บอกเกี่ยวกับพฤติกรรมของแต่ละคนว่า บาบาสายตาของผู้นั้นไม่ดี พฤติกรรมของผู้นั้นไม่สูงส่ง สายตาของผู้นั้นได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว 10 ถึง 20% ดวงตาเป็นสิ่งที่ลบลอกหลวงลูกมากที่สุด ลูกคนสวนทั้งหลายมาและบอกเล่าทุกสิ่งแก่ผู้เป็นนายของสวน บาบาก็ถามลูกแต่ละคนว่า บอกพ่อสิว่าลูกได้นำดอกไม้ประเภทใดมา? บางคนเป็นดอกกุหลาบ บางคนเป็นดอกมะลิ บางคนก็นำดอกไม้กลับมา พวกเขาอยู่อย่างระมัดระวังมากที่นี่ แต่เมื่อพวกเขา กลับไปในป่า พวกเขา ก็เหี่ยวเฉา บาบามีเห็นว่าแต่ละคนเป็นดอกไม้ชนิดใด มายาเป็นเช่นนั้นที่เธอตอบตีคนสวนอย่างหนักมาก เพื่อที่ว่าแม้แต่คนสวนก็กลายเป็นหนาม เมื่อผู้เป็นนายของสวนดอกไม้มาสิ่งแรกท่านจะดูที่สวนดอกไม้ก่อนแล้วท่านก็นั่งลงและประดับประดับดอกไม้ ท่านพูดว่า ลูกๆ จงอยู่อย่างระมัดระวัง! ฝ้าแต่ขจัดความอ่อนแอของลูกต่อไป

ไม่เช่นนั้นแล้วลูกจะต้องเสียใจอย่างมากมาย บาบามาเพื่อทำให้ลูกกลายเป็นลักษมีและนารายณ์ แทนที่จะกลายเป็นเช่นนั้นทำไมลูกกลายเป็นคนรับใช้เล่า? ลูกต้องตรวจสอบตนเอง ฉันกำลังจะกลับมาสูงส่งและมีค่าหรือไม่? ลูกรู้ว่าราวันคือเมล็ดของป่าและรามคือเมล็ดของสวนดอกไม้ พ่อหนึ่งนี้และอธิบายสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแก่ลูก บาบายังคงยกย่องการศึกษาที่โรงเรียนเหล่านั้น การศึกษานั้นก็ดีด้วยเช่นกัน เพราะลูกได้รับแหล่งของรายได้ด้วยสิ่งนั้นและมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ด้วยเช่นกัน นี่คือโรงเรียนเช่นกันและลูกก็มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์เช่นกัน ไม่มีสถานที่อื่นใดที่พวกเขาจะมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ลูกมีหนึ่งเป้าหมายของการเปลี่ยนจากคนธรรมดาเป็นนารายณ์ ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา ผู้คนรับฟังเรื่องราวของการกลายเป็นนารายณ์ที่แท้จริงอย่างมาก พวกเขาเชิญพราหมณ์มาเดือนละครั้งเพื่อจะถ่ายทอดกิตะให้แก่พวกเขา ทุกวันนี้ทุกคนถ่ายทอดกิตะ ไม่มีใครในบรรดาพวกเขาที่เป็นบราห์มินที่แท้จริง เพียงลูกเท่านั้นที่เป็นบราห์มินที่แท้จริง ลูกของพ่อที่แท้จริง ลูกถ่ายทอดเรื่องราวที่แท้จริง มีเรื่องราวของนารายณ์ที่แท้จริง เรื่องราวของความเป็นอมตะและเรื่องราวของดาที่สาม พระเจ้าพูด: พ่อทำให้ลูกเป็นราชาเหนือราชา ผู้คนเหล่านั้นได้ถ่ายทอดกิตะแต่ใครที่กลายเป็นราชา? มีใครที่สามารถพูดว่าเขาจะทำให้ลูกเป็นราชาเหนือราชาหรือไม่และเขาเองจะไม่กลายเป็นเช่นนั้น? ลูกเคยได้ยินสิ่งนี้มาก่อนไหม? มีเพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้นที่นั่งและอธิบายสิ่งนี้แก่ลูกๆ ลูกๆรู้ว่าลูกมาที่นี่เพื่อมาหานายของสวนดอกไม้เพื่อที่จะได้รับความสดชื่น ลูกกลายเป็นคนสวนและดอกไม้ ลูกต้องกลายเป็นคนสวนอย่างแน่นอน มีคนสวนประเภทต่างๆ มากมาย หากลูกไม่ทำงานรับใช้ลูกจะกลายเป็นดอกไม้ที่ดีได้อย่างไร? ลูกแต่ละคนควรจะถามหัวใจตนเองว่าลูกเป็นดอกไม้ชนิดใด และลูกเป็นคนสวนประเภทใด ลูกๆต้องไตร่ตรองมหาสมุทรแห่งความรู้ ลูกผู้เป็นครุรู้ว่ามีคนสวนอยู่หลากหลายประเภท คนสวนที่ดีบางคนก็สวนดอกไม้ของเขาดีมากและใหญ่โตก็มาที่นี้ด้วย หากคนสวนนั้นดีเขาก็จะสร้างสวนที่ดีมากเช่นกัน เขาก็จะนำดอกไม้ที่ดีเช่นนั้นมาทำให้หัวใจรู้สึกยินดีเมื่อได้เห็นพวกเขา บางคนแม้กระทั่งนำดอกไม้ราคาถูกลงมา ผู้เป็นนายของสวนดอกไม้ก็เข้าใจว่าพวกเขาจะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพใด ขณะนี้ยังคงมีเวลาหลงเหลืออยู่บ้าง มันใช้ความเพียรพยายามที่จะเปลี่ยนหนามแต่ละอันให้กลายเป็นดอกไม้ บางคนแม้กระทั่งไม่ต้องการที่จะเปลี่ยนเป็นดอกไม้ พวกเขาชอบที่จะอยู่อย่างป็นหนามมากกว่า ทัศนคติของพวกเขาที่แสดงออกโดยสายตาของพวกเขาสกปรกมาก แม้ว่าเมื่อพวกเขามาที่นี้พวกเขาก็ไม่มีกลิ่นหอมใดๆในตัวเขาเลย ผู้เป็นนายของสวนดอกไม้ชอบที่จะมีดอกไม้อยู่เบื้องหน้าท่าน เมื่อท่านเห็นพวกเขาท่านก็พอใจอย่างมาก เมื่อท่านเห็นว่าทัศนคติของบางคนไม่ดี ท่านก็ไม่แม้แต่มองดูนั่น เหตุนี้เองท่านจึงตรวจสอบลูกแต่ละคนเพื่อจะดูว่า ลูกเป็นดอกไม้ชนิดใด ลูกให้กลิ่นหอมมากแค่ไหน? ลูกได้เปลี่ยนจากหนามให้กลายเป็นดอกไม้หรือไม่? ลูกแต่ละคนสามารถเข้าใจได้ด้วยตนเองว่าลูกกลายเป็นดอกไม้มากแค่ไหน และลูกกำลังทำความเพียรพยายามอยู่หรือไม่ บางคนก็พูดครั้งแล้วครั้งเล่าว่า บาบอ ฉันลืมท่าน! ฉันไม่สามารถอยู่ในโยคะได้ แต่ลูกจะเป็นดอกไม้ได้อย่างไรหากลูกไม่มีการจดจำระลึกถึง? จงจดจำบาบาและบาปของลูกจะถูกตัดออกไปและลูกจะกลายเป็นดอกไม้ และลูกจะสามารถทำให้ผู้อื่นกลายเป็นดอกไม้ด้วยเช่นกัน แล้วเมื่อนั้นที่ลูกจะถูกเรียกว่าเป็นคนสวน บาบอเฝ้าแต่ถามถึงคนสวน ที่มีใครเป็นคนสวนหรือไม่? เหตุใดลูกไม่สามารถกลายเป็นคนสวน? ลูกต้องปล่อยบ่วงพันธะของลูก ลูกควรที่จะมีผลกำลังภายในและมีความกระตือรือร้นต่อการทำงานรับใช้ ลูกต้องทำความเพียรพยายามที่จะกางปีกของลูก ลูกจะทิ้งคนที่ลูกรักอย่างมากหรือไม่? ลูกจะสามารถประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงได้อย่างไรหากลูกไม่กลายเป็นดอกไม้และทำงานรับใช้ของพ่อของการทำให้ผู้อื่นเป็นดอกไม้? สถานภาพสูงที่ลูกได้รับนั้นเป็นไปถึง 21 ชาติเกิด มีจักรพรรดิ ราชา และแม้กระทั่งปวงประชาที่มั่งคั่งมาก และแล้วก็ตามลำดับกันไปมีผู้ที่มั่งคั่งน้อยกว่า และมีปวงประชา ในเวลานี้ลูกควรจะกลายเป็นอะไร? ไม่ว่าลูกจะกลายเป็นอะไรจากความเพียรพยายามที่ลูกได้ทำในเวลานี้ ลูกก็จะกลายเป็นสิ่งนั้นในทุกวงจร เวลานี้ลูกต้องทำความเพียรพยายามอย่างเต็มกำลัง ลูกต้องกลายเป็นนารายณ์จากคนธรรมดา ผู้ที่เป็นผู้เพียรพยายามที่ดีก็จะนำสิ่งนี้ไปปฏิบัติ ลูกต้องตรวจสอบบัญชีกำไรและขาดทุนของลูกทุกวัน ไม่ใช่เรื่องของการทำสิ่งนี้ทุก 12 เดือน ลูกต้องตรวจสอบบัญชีรายรับและรายจ่ายของลูกทุกวัน ลูกต้องไม่สูญเสียเลย ไม่เช่นนั้นลูกจะกลายเป็นชั้นสาม ในโรงเรียนเช่นกันทุกคนก็ตามลำดับกัน ลูกที่น่ารักและสุดแสนหวานรู้ว่าเมล็ดคือจ้าวแห่งต้นไม้และเมื่อท่านมาเราก็มีกลางดีของดาวพลุห์ส แล้วเมื่ออาณาจักรของราวันมาถึงเราก็ประสบกับกลางร้ายของราหู หนึ่งนั้นสูงสุดและอีกหนึ่งต่ำสุด วัดของชีวาได้เปลี่ยนไปเป็นโรงค้ำประเวณีอย่างสมบูรณ์ เวลานี้เป็นกลางดีของดาวพลุห์สอยู่เหนือลูกๆ ในตอนแรกต้นไม้ก็ใหม่และหลังจากนั้นครั้งหนึ่งของอายุขัยต้นไม้ก็เริ่มแก่ลง มีนายของสวนดอกไม้และแล้วจำนวนของคนสวนก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ลูกนำพวกเขามาหาผู้เป็นนายของสวน คนสวนทุกคนนำดอกไม้มา บางคนนำดอกไม้ที่ดีมากที่พวกเขาโยหาที่จะมาหาบาบา ลูกสาวบางคนค้นพบวิธีที่ฉลาดที่จะมา บาบอพูดว่าลูกได้นำดอกไม้ที่ดีมากมา คนสวนเป็นชั้นสองและดอกไม้ที่นั่นดีกว่าคนสวน พวกเขาโยหาที่จะมาหาชีพบาบา ผู้เดียวที่ทำให้พวกเขากลายเป็นนายที่สูงส่งของโลก แม้ว่าพวกเขาจะถูกทูปติดอยู่ที่บ้าน พวกเขาขอให้ชีพบาบาปกป้องพวกเขา พวกเขาเรียกได้ว่าเป็นดรพดีที่แท้จริง ไม่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นในอดีตต้องชำระรอย เมื่อวานนี้ลูกเคยร้องเรียกหาและวันนี้บาบา

ได้มาแล้วและกำลังแสดงให้คุณเห็นวิธีที่คุณจะสามารถปกป้องตนเอง ส่งเสียงของความรู้ในวิธีนี้ ลูกเป็นแมลงเม่าที่ส่งเสียงและพวกเขาชื่อแมลง จงเฝ้าแต่ส่งเสียงของความรู้แก่พวกเขา บอกพวกเขาว่าพระเจ้าพูด: ตัณหาราคะคือศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณ ด้วยการเอาชนะสิ่งนั้นลูกจะกลายเป็นนายของโลก บางครั้งคำพูดของผู้ที่ไร้เดียงสาถึงถูกพวกเขาเพื่อให้พวกเขาเยือกเย็นลงและพูดว่า “โอเค เธอได้รับอนุญาตให้ไปได้ เธออาจจะไปหาผู้เดิวนั้นที่ทำให้เธอกลายเป็นเทพเช่นนั้น มันไม่ได้อยู่ในโชคของฉัน แต่เธอสามารถไปได้” ดรพดก็ร้องเรียกหาในลักษณะนี้ บาบาก็เขียนถึงพวกเขาว่า จงส่งเสียงความรู้นี้แก่พวกเขา อย่างไรก็ตาม ผู้หญิงบางคนก็เป็นเช่นนั้นที่ถูกเรียกว่าสุรบินคาและพุทนา (ปีศาจหญิง) ผู้ชายก็ส่งเสียงของความรู้นี้ให้แก่พวกเขาและพวกเขาก็กลายเป็นเหมือนแมลง พวกเขาไม่สามารถอยู่ได้โดยไม่มีกิเลส มีมากมายหลายประเภทมาหาผู้เป็นนาย อย่าได้ถาม แม้แต่กุมาริบางคนก็กลายเป็นหนาม เหตุนี้เองบาบาก็พูดว่า บอกพ่อเกี่ยวกับดวงชะตาของคุณ (การกระทำที่คุณได้ทำมาตั้งแต่เกิด) หากลูกซ่อนสิ่งนั้นไว้และไม่บอกพ่อ สิ่งนั้นก็จะเพิ่มขึ้น ลูกต้องไม่พูดเท็จ ทศนคติของคุณจะเสียหายมากขึ้น อย่างไรก็ตามลูกจะปลอดภัยโดยการบอกพ่อ ลูกควรบอกความจริงมิฉะนั้นลูกจะมีโรคร้ายที่ร้ายแรง พ่อพูดว่าใบหน้าของผู้ที่มีกิเลสนั้นน่าเกลียด การกลับมาไม่บริสุทธิ์หมายถึงการทำให้ใบหน้าของคุณสกปรก กฤษณะเรียกว่าผู้ที่น่าเกลียดและสวยงาม พวกเขาวาดภาพที่แสดงให้เห็นว่ากฤษณะมีผิวสีน้ำเงินเข้ม พวกเขาแม้กระทั่งวาดภาพรามและนารายณ์ที่มีผิวเป็นสีน้ำเงิน พวกเขาไม่เข้าใจความหมายเลย ลูกมีรูปภาพที่สวยงามของนารายณ์ที่มีผิวขาว นั่นคือเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของคุณ ลูกไม่ต้องการที่จะกลายเป็นนารายณ์ผิวสีน้ำเงินเข้ม นารายณ์ไม่ได้เป็นเช่นเดียวกับที่แสดงไว้ในวัด ด้วยการซ่อนแวนกิเลสใบหน้าของเขาก็กลับมาน่าเกลียด เป็นดวงวิญญาณที่น่าเกลียด ลูกต้องไปจากยุคเหล็กไปสู่ยุคทอง ลูกต้องกลายเป็นนกกกระจอกทอง เจ้าแม่กาลีได้รับการจดจำว่าเป็นกาลีแห่งกัลกัตตา พวกเขาได้แสดงรูปที่น่ากลัวเช่นนั้นของเธอ อย่าได้ถามเลย! พ่อพูดว่า ลูกๆ ทั้งหมดนั้นเป็นของหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา เวลานี้ลูกได้รับความรู้แล้ว อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง ด้วยความรัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของคุณรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:

1. ทำความเพียรพยายามที่จะกางปีกของคุณ ปลอดภัยตนเองจากบ่วงพันธะและกลายเป็นคนสวนที่ชาญฉลาด ทำงานรับใช้ของการเปลี่ยนหนามให้กลายเป็นดอกไม้
2. ตรวจสอบตนเองและดูว่าคุณได้กลายเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมมากแค่ไหน ทศนคติของคุณบริสุทธิ์หรือไม่? ดวงตาของคุณหลอกลวงลูกหรือไม่? เก็บรักษาซาร์ทของพฤติกรรมของคุณและขจัดข้อบกพร่องของคุณออกไป

พร: พร: ขอให้ลูกเป็นโยคีที่ง่ายตายและสม่าเสมอผู้ที่ทรงพลังอยู่เสมอด้วยความซาบซึ้งและศรัทธาของการมีสิทธิ์ต่ออำนาจในการปกครองตนเอง

การเป็นผู้ที่มีอำนาจในการปกครองตนเองหมายถึง มีการควบคุมที่สมบูรณ์เหนืออวัยวะประสาทสัมผัสทั้งหมดของคุณ เพื่อที่อวัยวะประสาทสัมผัสของคุณไม่หลอกลวงลูกแม้ในความคิดของคุณ บางครั้งหากมีจิตสำนึกที่เป็นร่างแม่เล็กน้อยที่สุด ลูกก็ใช้กำลังหรือความโกรธ แต่ผู้ที่มีอำนาจในการปกครองตนเองเป็นนายของตนเอง จะปราศจากความหลงทะนงตนอย่างสม่าเสมอและพวกเขาจะรับใช้ด้วยความถ่อมตน ดังนั้นจงเต็มไปด้วยพลังด้วยความซาบซึ้งและศรัทธาของการเป็นนายของตนเอง ผู้มีอำนาจในการปกครองตนเอง และแล้วลูกจะเป็นโยคีที่ง่ายตายและสม่าเสมอ และ กลายเป็นผู้เอาชนะมายาและผู้เอาชนะโลก

คติพจน์: เป็นประชากรและอยู่อย่างไม่ว่างเว้นในการกระจายแสงด้วยจิตใจและสติปัญญาของคุณและลูกจะไม่หวาดกลัวสิ่งใด

*** โอม ชานติ ***